

BÁO CÁO

**kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
và các đoàn thể chính trị - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm
6 tháng cuối năm 2018**

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG****1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy**

Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương như: tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 khoá XII; tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và gặp mặt điển hình tiên tiến; chỉ đạo chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ việc triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015- 2020. Chỉ đạo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 Hội nghị lần thứ sáu, khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”...

Sáu tháng đầu năm 2018, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 934 văn bản các loại để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền; hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Công tác chính trị, tư tưởng

Công tác chính trị, tư tưởng luôn bám sát và phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, tình hình biển đảo, tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử của đất nước và địa phương; thông tin kịp thời các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW về “Phát triển nền nông nghiệp Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam trong tình hình

mới”; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về văn học - nghệ thuật, các phong trào xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở...

Chỉ đạo công tác biên tập, in và phát hành đầy đủ tài liệu, thông tin phục vụ sinh hoạt chi bộ hàng tháng và công tác lãnh đạo, tuyên truyền. Duy trì giao ban công tác báo chí, tuyên truyền..., kịp thời định hướng, theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội.

3. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số văn bản theo chỉ đạo của Trung ương, đã ban hành kịp thời kế hoạch, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ Sáu, khoá XII. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án 01-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời quan tâm xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.

Phê duyệt quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; đánh giá, xếp loại và nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp trưởng sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh; bí thư huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã.

Thực hiện tốt cuộc giám sát chuyên đề về việc lãnh đạo, thực hiện công tác bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử. Thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo theo đúng quy định về phân cấp quản lý cán bộ; quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện tốt việc tiếp nhận, điều động công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể theo thẩm quyền. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và xét thăng hạng viên chức chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh năm 2017; cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức; xét duyệt thi đua, khen thưởng theo Quy chế thi đua khen thưởng trong Đảng của tỉnh.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp uỷ thường xuyên chỉ đạo, đã tiến hành thẩm định tiêu chuẩn chính trị đối với 18 trường hợp phục vụ công tác bổ nhiệm, đề bạt, giới thiệu cán bộ ứng cử; 151 lượt cán bộ đi công tác nước ngoài.

4. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Cấp uỷ các cấp thực hiện cơ bản tốt chương trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng năm 2018.

Chỉ đạo triển khai thực hiện 2 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (kiểm

tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; kiểm tra việc chỉ đạo thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy về công tác quản lý và bảo vệ môi trường gắn với kiểm tra thực hiện Đề án “Xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”; giám sát công tác bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và giám sát việc thực hiện Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh).

Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 778 đảng viên, 620 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 658 đảng viên, 229 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật đối với 196 đảng viên và 01 tổ chức đảng; giải quyết khiếu nại kỷ luật đối với 02 đảng viên.

5. Công tác dân vận

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với ban dân vận các cấp, khối dân vận cơ sở, tổ dân vận ở thôn, khu dân cư tích cực tuyên truyền, nắm tình hình, tư tưởng, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; ban hành chỉ thị về tăng cường công tác phụ nữ trong tình hình mới; chỉ thị về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc; xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại với công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Chỉ đạo rà soát, nắm tình hình hoạt động “đạo lạ”, các “hiện tượng tôn giáo mới” trên địa bàn tỉnh từ năm 2013 đến nay; xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thảo về “vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức tôn giáo trong phòng ngừa, đấu tranh với các “đạo lạ”, “hiện tượng tôn giáo mới” hoạt động trái phép trên địa bàn tỉnh; tăng cường phối hợp, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đảm bảo theo kế hoạch.

6. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng”; Chỉ thị 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 17-KH/TU, ngày 18/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh đấu tranh phát hiện xử lý các

vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị.

Sáu tháng đầu năm, các ngành tư pháp tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; không để xảy ra việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, truy tố, xét xử oan sai; giải quyết kịp thời các vụ án trọng điểm, án dư luận xã hội quan tâm (điều tra khám phá 100% các vụ án đặc biệt nghiêm trọng). Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng, chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên; các khiếu kiện về tư pháp được giải quyết kịp thời. Phạm pháp hình sự được kiềm chế, xảy ra 273 vụ án hình sự (giảm 71 vụ), đã điều tra khám phá 215 vụ, đạt 78,75%; tai nạn giao thông xảy ra 123 vụ, làm chết 112 người (tăng 34 vụ, tăng 40 người chết, trong đó tai nạn đường sắt xảy ra 5 vụ làm chết 4 người).

Chỉ đạo tổ chức rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 12 huyện, thị xã, thành phố; qua đó đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, chất lượng cán bộ thanh tra một số nơi còn thấp, chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục thanh tra... yêu cầu các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết 7 vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm; rà soát và phân loại các vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn tỉnh; xác minh làm rõ và yêu cầu các cơ quan đơn vị giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo có dấu hiệu tham nhũng, vi phạm của cán bộ trong cơ quan nội chính, vụ việc khiếu nại kéo dài (vụ án chợ Neo, huyện Thanh Miện; vụ cán bộ Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Nam Sách, đơn tố cáo Văn phòng Luật sư Đại Minh).

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. Công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thông qua các hội nghị, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... nhằm nâng cao nhận thức, tạo không khí phấn khởi thi đua lao động sản xuất, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của Đảng, đất nước, địa phương. Hầu hết đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân ở các địa phương, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền, tích cực tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các hoạt động văn hóa kỷ niệm các ngày lễ, tết diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh, đảm bảo lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân.

Dư luận nhân dân quan tâm theo dõi các phiên thảo luận, chất vấn tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV; trong đó đặc biệt quan tâm lo lắng về thời gian cho thuê

đất tại các đặc khu được đề cập trong dự thảo Luật đặc khu và mong Quốc hội sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của dân để có quyết sách đúng. Ngoài ra, nhân dân còn quan tâm đến việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và mong muốn các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở chủ động, tích cực thực hiện quyết liệt, nghiêm túc. Dư luận hoan nghênh và đánh giá cao trong thời gian qua Đảng và Chính phủ đã có những biện pháp quyết liệt phòng, chống tham nhũng, nhiều vụ án đã được phát hiện và xử lý nghiêm.

2. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cấp ủy địa phương; phối hợp với các cấp chính quyền, các ban ngành và các tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận theo chương trình, nhiệm vụ đã đề ra. Ban hành Chỉ thị về lãnh đạo tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến tới đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Chủ động tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm tặng 39.945 suất quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với tổng trị giá 15 tỷ 739 triệu đồng. Tổ chức đi thăm và tặng quà trực tiếp cho 4 trung tâm trên địa bàn tỉnh (Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm thần kinh, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm hoạt động nhân đạo thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh) và tặng quà cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh; duy trì thực hiện “Nồi cháo chữ thập đỏ” tại Bệnh viện nhi Hải Dương.

Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước “Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2012-2017 gắn với biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo.

Tổ chức Hội nghị phân biện đối với 4 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh có nội dung liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân dự kiến trình tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

3. Hoạt động của Hội Cựu chiến binh

Các cấp hội cựu chiến binh luôn chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội, của cấp ủy. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền; tích cực tham gia các hoạt động, chương trình phối hợp, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống. Sáu tháng đầu năm

2018, cựu chiến binh các cấp trong tỉnh hiến 1.287 m² đất làm đường giao thông nông thôn; tổ chức 45 buổi tập huấn về nâng cao kiến thức làm kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, bảo vệ môi trường... cho trên 6.000 lượt hội viên tham dự; Hội tín chấp vay vốn ủy thác cho 11.769 hộ vay để phát triển kinh tế.

Các cấp Hội Cựu chiến binh thường xuyên coi trọng củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động. Tiến hành rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ Hội cơ sở sau một năm đại hội; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; tổ chức Hội thi Chủ tịch Hội cơ sở giỏi; xây dựng kế hoạch phát triển hội viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp Hội.

4. Hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ

Các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tổ chức đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, tết. Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 108 ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1978 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 với nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí... Tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc” (11/6/1948-11/6/2018) và chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018 với chủ đề: “Phụ nữ Hải Dương tiết kiệm giúp phụ nữ, trẻ em nghèo và phụ nữ biên cương”; tham dự Lễ phát động “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 do Trung ương Hội phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tại Lạng Sơn; phối hợp tổ chức hội thảo “Lồng ghép Giới trong phát triển kinh tế - xã hội”. Triển khai thực hiện mô hình “Phụ nữ với công tác vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế, phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp”.

5. Hoạt động của Hội Nông dân

Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tỉnh ủy; tập trung tuyên truyền cho cán bộ, hội viên chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vận động cán bộ, hội viên nông dân đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Tập trung chỉ đạo thành công đại hội Hội nông dân cấp cơ sở và cấp huyện; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018- 2023. Sau đại hội, đội ngũ cán bộ Hội được kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội được quan tâm; chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi hội, tổ hội có chuyển biến tích cực theo hướng gắn với sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên. Công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội được các cấp Hội quan tâm thực hiện.

Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên thực hiện hiệu quả 3 phong trào thi đua của Hội. Chủ động xây dựng và thực hiện có hiệu quả một số chương trình, dự án; đẩy mạnh việc xây dựng Quỹ Hội, Quỹ hỗ trợ nông dân, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, hướng dẫn nông dân xây dựng các tổ, nhóm liên kết, mô hình kinh tế tập thể, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

6. Hoạt động của Liên đoàn Lao động

Các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Chú trọng tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Tổ chức các hoạt động ý nghĩa như văn hóa văn nghệ; thăm hỏi, tặng quà, xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ, Tết, Tháng công nhân... Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức Hội nghị đối thoại giữa công nhân lao động trong các khu nhà trọ trên địa bàn huyện Cẩm Giàng với các cơ quan chức năng về các chế độ, chính sách và tình hình an ninh trật tự. Tập trung chỉ đạo thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đối với 20/20 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII. Các công đoàn cơ sở tích cực phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (100%), Hội nghị người lao động (65,3%).

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được chú trọng. Sáu tháng đầu năm 2018, đã tuyên truyền thành lập và tổ chức lễ ra mắt 13/50 công đoàn cơ sở; kết nạp trên 1.500 đoàn viên công đoàn.

7. Hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Các cấp bộ đoàn đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên thông qua các hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia... Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015- 2030. Tích cực triển khai thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, thân nhân chiến sĩ đang làm việc nơi biên giới, hải đảo; thăm, tặng quà cho các em học sinh vùng cao, vùng khó khăn. Tổ chức các hoạt động "Chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, ứng phó với biến đổi khí hậu" thông qua các hoạt động "Tháng Thanh niên" gắn với Tết trồng cây, các hoạt động tình nguyện "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", tham gia bảo vệ môi trường; tích cực chủ động đảm nhận các công trình, phần việc

thanh niên tham gia xây dựng đô thị văn minh. Tổ chức các hoạt động “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội”. Công tác tuyên truyền, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả. Hoạt động chăm lo, bồi dưỡng, hỗ trợ, đồng hành cùng thanh, thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn quan tâm thực hiện. Công tác xây dựng tổ chức, mở rộng mặt trận tập hợp thanh niên được chú trọng.

III. HẠN CHẾ, YẾU KÉM

1. Chất lượng tham mưu sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy ở một số cấp ủy còn hạn chế. Một số hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc.

2. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương còn lúng túng trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Một số nơi trong kiểm điểm phê bình và tự phê bình vẫn còn biểu hiện hình thức, nê nang, ngại va chạm; số cán bộ được phân loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ còn cao. Việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên ở một số nơi còn chưa sát với kết quả hoàn thành nhiệm vụ.

3. Một số cấp ủy chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với cấp ủy cấp dưới, ủy ban kiểm tra và cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; nội dung, chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế. Việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra một số vụ việc còn chưa nghiêm túc, có vụ còn kéo dài. Tình hình khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng, môi trường ở một số địa phương còn tiềm ẩn mất ổn định.

4. Việc nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng dư luận xã hội ở một số địa phương, đơn vị còn chưa sâu sát, phản ánh chưa toàn diện, kịp thời. Việc thông tin, tuyên truyền cho nhân dân về những vấn đề bức xúc và dư luận xã hội quan tâm của một số cấp ủy còn chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành với chính quyền trong triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

5. Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội. Việc nắm bắt, phản ánh tình hình, tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, kiến nghị của đoàn viên, hội viên có lúc chưa kịp thời; tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt ở một số tổ chức đoàn, hội còn thấp. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn nếu không tập trung quyết liệt thực hiện sẽ không đạt chỉ tiêu.

B. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Chỉ đạo và tổ chức triển khai học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh ủy. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư

tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; chỉ đạo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

2. Tập trung tuyên truyền các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tiếp tục chỉ đạo thực hiện và hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2018... Bám sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước, khu vực và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị đề đa dạng hóa và sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền; chú trọng công tác nắm tình hình, định hướng dư luận xã hội.

3. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức xây dựng Đảng, quy chế làm việc của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng, khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Mở lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

4. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện toàn diện, có hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Chủ động nắm tình hình, kịp thời kiểm tra và kết luận những tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tăng cường chỉ đạo hoạt động kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng. Tiếp tục triển khai các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp.

5. Tập trung thực hiện hiệu quả “Năm dân vận chính quyền”; chỉ đạo bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; kịp thời lãnh đạo giải quyết những vấn đề bức xúc, chính đáng của nhân dân. Tập trung giải quyết những vướng mắc về đất đai ở các cơ sở tôn giáo và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho các cơ sở tôn giáo. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Quy chế tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền theo quy định.

6. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung của Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 31/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan nội chính và công tác phòng, chống tham nhũng”; thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị. Chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính.

7. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp chủ động phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng,

hiệu quả và hội nhập quốc tế". Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa XI; tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cơ sở, trưởng ban công tác Mặt trận, các cá nhân tiêu biểu và các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác Mặt trận giai đoạn 2014 - 2018. Tổ chức giao ban cụm thi đua số 4 đối với Hội cựu chiến binh 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Tiếp tục chú trọng xây dựng các mô hình tổ nhóm liên kết phát triển sản xuất; tổng kết 3 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016 - 2018.

8. Chỉ đạo thành công Đại hội Hội Nông dân tỉnh, Đại hội Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018- 2023 và tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Quan tâm chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp, tác phong công tác cho cán bộ chủ chốt các cấp hội sau đại hội.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng (để b/c),
- Văn phòng TW Đảng, BTC, UBKT (để b/c),
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- Các ban, BCS đảng, Đảng đoàn,
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, ĐU trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu VPTU, đ/c Hoài (TH).

